

Số: /CV-TTYT  
V/v triển khai hưởng ứng Tuần lễ  
tiêm chủng thế giới năm 2024

Hoàng Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ năm 1981 do Bộ Y tế khởi xướng với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Trong thời gian qua, TCMR tập trung nhóm phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi, đã góp phần quan trọng giảm rõ rệt tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp bảo vệ và cứu sống trẻ em, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khó khăn trong cung ứng vắc xin, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình TCMR giai đoạn 2020 – 2023 chưa đạt theo kế hoạch, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Thực hiện công văn số 1884/SYT-NVY ngày 23/4/2024 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc triển khai hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng, huy động nguồn lực của chính quyền, đoàn thể, các tổ chức đối với Chương trình TCMR, Giám đốc Trung tâm Y tế Hoàng Hoá đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 từ ngày 24-30/4/2024; tổ chức truyền thông về tiêm chủng và hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2024 với thông điệp chính “**Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh**”.

2. Tiếp tục tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ; tiếp tục tổ chức tiêm chủng thường xuyên đảm bảo đạt tỷ lệ, an toàn, hiệu quả.

3. Trạm Y tế tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả về Trung tâm Y tế Hoàng Hoá (qua Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS).

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, KSBT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Trọng Tiến**

